

เรื่อง แจ้งรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้สัตยาบันการดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท พีที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด (“PT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท พีที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท พีที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ให้กับนายอมร ตั้งตน ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในราคาขายหุ้นละ 126.58 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,063,236.52 บาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท พีที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด ทั้งหมดแล้ว ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันจากตัวแทนของบริษัทฯ เป็นตัวแทนของผู้ซื้อส่งผลให้ บริษัท พีที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

การเข้าทำธุรกรรมข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเมื่อนับขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีขนาดรายการสูงสุด มีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 0.36 คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยบริษัท ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น ขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สูงสุดจึงเท่ากับร้อยละ 0.36 เนื่องจากขนาดรายการสูงสุดมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯจึงไม่ต้องดำเนินการใดๆตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งส่งผลให้บริษัทอื่นนั้นสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยนั้น

2. บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท พรินซ์ม ไซลูชั่นส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เซอร์วิส พอยท์ จำกัด” โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร